

## ความเป็นไทย

ร.อ.หญิง สุภาพร ผกาพ็อง  
ประจำแผนกจัดเก็บข้อมูล กปศ.ยศ.ทร.

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าทูลละออง  
ธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื้อหาตอนหนึ่งเป็นเรื่องของ  
วิชาประวัติศาสตร์ ที่เราละเลยหลงลืมกันมานาน กระแสพระราชดำรัสดังกล่าวเป็นพระราชดำรัสที่มีค่า

คนไทยในช่วงสามสิบปีมานี้ เติบโตมาพร้อมกับการเรียนการสอนแบบตะวันตกถึงจะเป็น  
โรงเรียนไทย แต่ด้วยกระแสตะวันตก ทำให้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมทั้งเนื้อหาสาระวิชา  
ต่างๆที่เรียนส่วนมากเป็นตำราและแนวคิดแนวทางแบบตะวันตกประกอบกับกระแสสังคมส่งเสริมให้คน  
ไทยหลงปลื้มไปกับค่านิยมและวัฒนธรรมตะวันตก ส่วนหนึ่งก็มาจากอิทธิพลของนักร้อง คาราทำให้  
เด็กไทยเราในช่วงเวลาที่ผ่านมามีความเป็นไทยกันไปหมด บ้านเราเลยมีเทศกาลวันแห่งความรัก ฮาโล  
วีน ทุกวันนี้สื่อของไทยมีส่วนอย่างมากที่ช่วยเร่งให้พวกเรากลายเป็นคนไทยใจฝรั่ง ที่วีทุกช่องพูดถึง  
เรื่องราวเหล่านี้อย่างภูมิใจภูมิใจว่าเป็นเรื่องทันสมัย เราเลยรู้จักวาเลนไทน์มากกว่ามาจะบูชา นักร้องไทย  
เกิดเมืองไทย พยายามร้องเพลงภาษาไทยแต่ให้สำเนียงออกเป็นแบบฝรั่ง ฟังแล้วมันจะได้รู้ว่าเราน่ะ  
อินเตอร์ นักวิชาการบางคนไปเรียนเมืองนอกมาสามสี่ปี พูดภาษาไทยปนอังกฤษ แหม..ไอ้ความเป็นฝรั่งนี้  
มันดีดอง่ายขนาดนั้นเชียว เวลาคิดอะไร ไม่ออกก็อ้างถึงความรู้แนวคิดทฤษฎีของฝรั่งมันจะได้้นำเชือถือ  
เรามีเด็กเก่งๆมากมาย แข่งขันทางวิชาการฟิสิกส์ ชีวะ เคมี คณิตศาสตร์ โอลิมปิก รับรางวัลกันมากมาย  
ประกวดวงโยธวาทิตชนะเลิศระดับโลก แต่น่าเสียดายที่การศึกษาของไทยไม่สามารถทำให้คนไทย มีความ  
รักและภูมิใจในความเป็นคนไทย ประเทศต่างๆ ที่เขาสร้างชาติจนร่ำรวยเพราะ เขาสอนให้ลูกหลานมี  
ความรักชาติรักวัฒนธรรมของเขา สองร้อยกว่าปีที่อเมริกาประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ อเมริกาจึงเป็น  
ประเทศที่มีประวัติศาสตร์น้อยมาก คนอเมริกันจึงพยายามสร้างประวัติศาสตร์ โดยการจกบันทึกสถิติ  
เรื่องราวของชาติตน เขาพยายามสร้างให้คนของเขาภูมิใจในประเทศ ประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่น้อยมากเจ็ดสิบ  
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกหรืออยู่อาศัยได้ ในขณะที่มีประชากรกว่าร้อยล้านคนอยู่  
อย่างแออัด และที่สำคัญญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แพ้สงครามโลกทั้งสองครั้ง คนญี่ปุ่นต้องทำงานใช้หนี้ชาติ  
ต่างๆมากมายแล้วอะไรทำให้ญี่ปุ่นพัฒนามาได้จนถึงวันนี้ คนญี่ปุ่นรักชาติไม่ใช่รักชาติเฉพาะเวลาเคารพ  
ธงชาติ หรือให้ประชาชนมาร่วมร้องเพลงชาติ แต่ความรักชาติจากจิตสำนึกและภูมิใจในความเป็นญี่ปุ่น  
ฝังเข้าไปในตัวเขา หันมามองสังคมไทยหล่นๆ เด็กไทยเห่ออะไรก็ตามที่เป็นของนอก พวกเราเชื่อฟังใจว่าของ  
นอกดีกว่าของไทย เสื้อผ้า แฟชั่น ของใช้ ของกิน สินค้าอะไรก็ตามขอให้มันเป็นของนอกถูกใจเด็กไทย  
อะไรที่เป็นของท้องถิ่นมันดู เซย หน้าตาเหมือนฝรั่ง เกาหลีจะดูดีมาก เราจะภูมิใจในความเป็นไทยได้  
อย่างไรในเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราเป็นอย่างนี้ ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานออกมาขานรับประวัติศาสตร์

อย่างน้อยก็จะได้มีส่วนให้คนไทยรู้ตัวว่าเราเป็นใคร การเรียนรู้เรื่องราวของเราในอดีตจะส่งผลดีในอนาคต ต่อไปถึงใครจะเรียนจบเมืองนอก แต่งตัวเรียบร้อย ซ้อมผมทอง แต่พวกเราจะมีสำนึกในความเป็นคนไทย รักชาติและไม่ทรยศต่อแผ่นดิน ประวัติศาสตร์ต้องไม่เป็นเพียงแค่การให้เด็กท่องจำบันทึกเรื่องราวที่ผ่านมา แต่ควรใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสำนึก สร้างความภูมิใจในชาติและนำความล้มเหลวในอดีตของชาติในช่วงต่างๆมาเป็นบทเรียน ให้เขาซึมซาบความเป็นไทยก็หวังว่า ประวัติศาสตร์จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยให้คนไทยมีสำนึกใน ความเป็นไทย ก่อนที่จะบอกว่า “แล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง”